



ที่ ลป ๐๖๑๙/ ๒๖๓๖

ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ
ถนนลำปาง - แม่ทะ ลป ๕๒๑๕๐

๗ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายชื่อผู้เข้ารับฟังการประชุมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดลำปางขอให้อำเภอมอบหมายพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ดำเนินการติดตามรับชมการประชุมฯ ในวันและเวลาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายชื่อผู้ร่วมรับฟังการประชุมฯ และสรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางขวัญจิต ไชยพู่)

พัฒนาการอำเภอแม่ทะ ปฏิบัติราชการแทน
นายอำเภอแม่ทะ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

โทร. ๐-๕๔๒๘-๙๑๘๕

รายชื่อผู้เข้ารับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางขวัญจิต ไชยฟู	พัฒนาการอำเภอ		
๒	นางสาวกัลยกร ไชยหนู	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ		
๓	นางเพชรรา ถ้ำทอง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เพชรรา ถ้ำทอง	
๔	นางอรพรรณ อยู่เนียม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ		
๕	นายเบญจ อินดวงศ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	เบญจ อินดวงศ์	
๖	นางชลรัตน์ อินทร์วารี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	ชลรัตน์ อินทร์วารี	

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่าน TV พช.

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน - ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามกลุ่มเป้าหมาย - ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรองรับงบประมาณในการดำเนินโครงการ 	
๒.	การดำเนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินในระบบ SARA - เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ จัดทำบัญชีกระขยอดทางการเงินสำหรับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับธนาคาร ในถูกต้องและยอดเงินตรงกัน - ติดตามการดำเนินงาน การชำระหนี้ การพักชำระหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 	
๓.	การสอบคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๒	ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลในพื้นที่เข้ารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาพัฒนา	
๔.	ความก้าวหน้าในสายงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	<ul style="list-style-type: none"> - กองการเจ้าหน้าที่แจ้งการตรวจสอบผลสอบผู้เข้ารับการประเมินตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (Km) - กรมการพัฒนชุมชน แจ้งการดำเนินการปรับอัตรากำลังตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพิเศษ ๓๒๓ ตำแหน่ง, ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงาน ๖ ๗๖ ตำแหน่ง - การขยายกรอบอัตรากำลังส่วนกลาง กองแผน กองคลัง สร. และกลุ่มงานจิตอาสา อีก ๗ ตำแหน่ง - การประเมินเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็น นักวิชาการพัฒนาชุมชน 	
๕.	การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลุกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ ๒ สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน	<ul style="list-style-type: none"> - การรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ระยะที่ ๒ - การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและพื้นที่ทราบในการดำเนินการ และความก้าวหน้าของโครงการโดยสรุปเป็น Info Graphic หรือ power point - การส่งเสริมการดำเนินการโครงการโดยเน้นกิจกรรม การปลูกผักอย่างน้อย ๑๐ ชนิด การแปรรูป และการจัดจำหน่าย 	

ลงชื่อ

ชลีรัตน์ อินทร์วารี

ผู้สรุปการประชุมฯ

(นางชลีรัตน์ อินทร์วารี)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

๓ กันยายน ๒๕๖๓

รูปภาพผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

